

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๒๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มเวลา ๑๐.๐๑ นาฬิกาของประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองขึ้นบัลลังก์เปิดประชุม เปิดโอกาสให้สมาชิก ข้าราชการหรือในที่ประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมงในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก และการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการดูแลปัญหาประเทศร่วมกันของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถามสด **กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑** เรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ถามโดยนายศุภชัย ศรีหล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดอุบลราชธานีว่า พืชผลทางการเกษตรตกต่ำเช่นมันสำปะหลัง กระเทียม หอมแดง พริกสดและยางพารา สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่เพาะปลูกจำนวนมาก ในขณะเดียวกันปรากฏว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นมากด้วย สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะคนยากจน รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนครและรมว.พาณิชย์ตอบว่า มาตรการของรัฐบาลในการดูแลสินค้าเกษตรกรรมนี้ ความจริงแล้วกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดเช่น ผลผลิตของมันสำปะหลังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรได้นำผลผลิตไปจำหน่ายในโครงการของรัฐบาลได้ราคาดีพอสมควร โดยราคาหัวมันสดดำเนินการไปแล้ว ๘๓,๐๐๐ ตันอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒.๘๐ บาท ซึ่งขณะนี้เกษตรกรก็ได้นำมันสำปะหลังเข้าโครงการของรัฐบาลเกินกว่า ๘๓,๐๐๐ ตันแล้ว นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมนี้ รวมถึงให้มีการชะลอ

การขุดหัวมันปะหลัง ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเองก็มี มาตรการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินโดยการใช้หัวมันสำปะหลังที่มีอยู่เป็นหลักประกัน ในวงประกันไม่เกิน ๓๐ % ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำหรับเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ และขอเพิ่มเติมในส่วนธกส.ก็จะมีการขยายเวลาการชำระหนี้ของ เกษตรกรออกไปอีกจนถึงเดือนมิ.ย ๒๕๕๕ นี้ด้วย

สำหรับด้านผลผลิตกระเทียมนั้นจะเห็นได้ว่าผลผลิตของปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ นี้ได้มีเพิ่มขึ้นประมาณ ๕.๕ % ดังนั้นผลผลิตที่ออกสู่ตลาดที่เกษตรกร ขายได้จึงต่ำกว่าในปีก่อน ๆ หรือปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากการชะลอตัวของ การที่ผู้ประกอบการมีการประสานยืนยันการสั่งซื้อลดลง นอกจากนี้กระเทียมที่นำเข้า จากประเทศจีนก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นมาตรการในการดูแลของรัฐบาลก็ได้มี อยู่หลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกำหนดให้ผลผลิตกระเทียมเป็นสินค้า ควบคุม และมาตรการห้ามย้ายกระเทียมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศรวมถึงการ ดูแลเรื่องสถานที่จัดเก็บกระเทียมอย่างเข้มงวด ซึ่งรัฐบาลก็ได้ตามดูแลอย่าง ใกล้ชิดในเรื่องของกระเทียมที่จะเคลื่อนย้ายมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ทาง คชก.(คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร)เองก็ได้มีมติ เห็นชอบในการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ๓ % ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหากระเทียมที่รัฐบาลได้รับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรโดย มีเป้าหมายอยู่ที่ ๔๘,๐๐๐ ตัน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการประสานงานกับ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมในการดำเนินการกับผู้นำเข้าและ ลักลอบกระเทียมเข้ามาในประเทศด้วย

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงนั้น รัฐบาลมีแนวทาง ประสานในการเปิดตลาดส่งออกหอมแดงไปที่ประเทศเวียดนาม และลาวเพื่อใช้ ทำพันธุ์และมีการเชื่อมโยงการซื้อขายกับประเทศอินโดนีเซียแล้ว โดยทางกรม ส่งเสริมการส่งออกจะได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจะมีการประสานงานกับธกส. เพื่อขอสินเชื่อโดยใช้ผลผลิตเป็นหลักประกัน และกระจายผลผลิตหอมแดงไป จำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ และคชก.เองก่อนหน้านี้ก็ได้มีมติให้องค์การคลังสินค้า

รับซื้อหอมแดงในราคาในตลาดแหล่งผลิตหอมแดงที่จังหวัดศรีสะเกษและภาคเหนือด้วย

ด้านนายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านยางพาราทั้งระบบได้ตอบในประเด็นกรณียางพาราทกต่ำลงกว่า ๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกษตรกรไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยมีหลักการคือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อนุมัติวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้องค์การสวนยางและสถาบันเกษตรกรกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการนี้ สถาบันเกษตรกรที่เคยผ่านโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารามาแล้วเมื่อคราวก่อนหรือที่เรียกว่าโครงการ ๘ พันล้านบาทก็สามารถจะติดต่อประสานงานกับธกส.เพื่อดำเนินการเรื่องสินเชื่อได้ทันที ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการ ๘,๐๐๐ ล้านบาทมาก่อนก็ต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อน ซึ่งขณะนี้ผ่านการพิจารณารวมแล้วทั้งสิ้น ๑๔๙ สถาบันและเกษตรกรบางแห่งก็สามารถดำเนินการขอสินเชื่อกับธกส.ได้เงินแล้ว ที่ผ่านมา นอกจากนี้รัฐบาลสามารถดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราได้แล้วบางแห่งเช่นที่อำเภอจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รวมทั้งสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ก็กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนการดำเนินงานขององค์การสวนยางนั้นเนื่องจากว่าเป็นองค์กรที่มีขั้นตอนของระบบราชการที่จะต้องประสานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและเรื่องรายละเอียดอื่น ๆ มากในองค์กรนี้ อย่างไรก็ตามคิดว่าจะสามารถชี้แจงกับเกษตรกรได้ว่าภายในวันที่ ๒๐ มีนาคมนี้วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทที่องค์การสวนยางจะได้ทำสินเชื่อกับธกส.ก็น่าจะมีผลในทางปฏิบัติ และทั้งหมดนี้คือมาตรการเฉพาะหน้าซึ่งมั่นใจว่าหลังจากที่มาตรการดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติครบถ้วนแล้วทั้งในส่วนขององค์การสวนยางและสถาบันเกษตรกรก็จะสามารถทำให้เสถียรภาพราคายางพารามีความมั่นคงและราคาก็น่าจะสูงขึ้นกว่า

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำหรับมาตรการระยะยาวนั้นขณะนี้ได้มีการนำเรียนต่อ
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เพื่อให้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติการ
ยางฉบับที่เคยผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

นายศุภชัย ศรีหล้า ถามเพิ่มเติมว่ามีวิธีการใดในการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงซึ่ง
ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบว่าใน
ส่วนการดูแลสินค้านั้น รัฐบาลได้มีมาตรการโดยกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ
ราคาจำหน่ายปลีกและนำอาหารปรุงสำเร็จที่ประชาชนมีความนิยมในการ
บริโภคประมาณ ๑๐ รายการเช่นข้าวไข่เจียว ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว และ
อาหารตามสั่ง เป็นต้น และได้มีการเพิ่มในส่วน of ร้านอาหารธงฟ้าราคา
ประหยัดของกระทรวงฯ ซึ่งมีเป้าหมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ๑,๐๐๐
แห่งซึ่งในขณะนี้ก็ได้รับการคัดเลือกไปแล้วประมาณ ๖๐๐ ราย สำหรับในส่วน
ของจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ ๗,๐๐๐ แห่งก็ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
ประมาณ ๔,๔๐๐ แห่งซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ ๕,๐๐๐ แห่งในการที่จะขาย
อาหารปรุงสำเร็จในราคาประมาณ ๒๕ - ๓๐ บาทให้กับประชาชน และ
นอกจากนี้ที่ผ่านมากระทรวงยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับร้านอาหารที่อยู่ใน
อาคาร สำนักงาน ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกค้าส่งเพื่อทำ
ความเข้าใจและขอความร่วมมือ ซึ่งก็ได้มีห้างต่าง ๆ ให้ความร่วมมือมาก
พอสมควร เช่นห้างบิ๊ก ซี ห้างแม็คโครและศูนย์อาหารในอาคารและสำนักงาน
หลาย ๆ แห่งก็ได้ให้ความร่วมมือกันแล้ว นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพเร่งด่วนโดยจะมีการติดตาม กำกับ ดูแลราคา
สินค้าที่จำเป็นโดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จเพื่อที่จะเป็นหน่วยประสานบูรณาการ
ในส่วน of กระทรวงพาณิชย์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากร
กรมการปกครอง กรมอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อดูแลปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ต่อไป

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และการดำเนินงานกองทุน SML ตามโดยนายขจิตร์ ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ซึ่งกระทู้ที่รัฐมนตรีติดภารกิจของกระทรวงซึ่งแจ้งมายังประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วจึงไม่สามารถตอบกระทู้ถามได้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องปัญหาหมอกควันและการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโดยนายธนิตพล ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ ว่าปัญหาหมอกควันมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การคมนาคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งเด็กนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตามปกติในพื้นที่ นอกจากนี้คนในพื้นที่เองก็พยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ก็มีอุปสรรคในการดำเนินการโดยไม่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจึงอยากทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางดูแลอย่างไร

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปดูแลพื้นที่ทั้งหมดที่เกิดปัญหาทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา รวมทั้งจังหวัดตากด้วย โดยยอมรับว่าปัญหาหมอกควันมีเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งอย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เองก็ให้ความสำคัญกับปัญหา โดยที่ผ่านมาตนเองก็ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด โดยประชุมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอความคิดเห็นในปัญหาหมอกควันซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งสำหรับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดก็มีความคิดเห็นให้แบ่งงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในการดูแลให้ชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปพร้อมกับตน

ร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ดูแล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการกำชับหัวหน้าส่วนราชการแบ่งโซนกันดูแลพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางก็ได้มอบให้แขวงการทางซึ่งจะต้องดูแลเกี่ยวกับ กฎหมายการจราจรทางบกซึ่งมีหลักตามกฎหมายว่าพื้นที่ในเขตถนนห่างไป ๕๐๐ เมตรจะต้องมีการควบคุมไม่ให้มีการแผ้วถางป่าในเขตของถนนทางหลวง และกฎหมายอาญามาตรา ๒๐ ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดก่อให้เกิด อันตรายแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน เป็นต้นซึ่งขณะนี้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด, กระทรวงมหาดไทยก็ได้ประสานกับ นายอำเภอทุกอำเภอ ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลใน ส่วนที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ย้ำในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ดี พื้นที่อุทยานก็ดี ก็จะมีการตรวจเข้มงวดและกวดขันในการดูแลพร้อมกันนี้ให้มีการ เข้มงวดในการประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

นายธนิตพลถามต่อว่าตั้งแต่มีปัญหาหมอกควันรัฐบาลมีแนวคิดจะตั้ง คณะกรรมการดูแลหมอกควัน จึงอยากทราบว่าตอนนี้การตั้งคณะกรรมการหรือ ยังและถ้ามีคณะกรรมการได้มีการประชุมแล้วรวมกี่ครั้ง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตอบว่าจริง ๆ แล้วรวมว.มหาดไทยได้มอบหมายให้ท่านเองไปดู ปัญหาในตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายมาตรการเด็ดขาด โดยย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เกิดหมอกควันให้มีการดูแลควบคุม มลพิษเป็นพิเศษโดยให้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจสอบค่าเฉลี่ย ความเสี่ยงต่อหมอกควันในปริมาณมากน้อยโดยให้จังหวัดประสานทางอำเภอ ดูแลรายละเอียดในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ท่านนายยังได้ย้ำถึงในส่วนการขอ ความร่วมมือประเทศเพื่อนไปใกล้เคียงประเทศไทยให้ลดการแผ้วถางป่าและเผา ทำลายป่าด้วย โดยได้มีการดูภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการเผาเป็นรายวันไม่ ว่าจะเป็นบ้านเราหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นายธนิตพลถามต่อว่ารู้จักนางจันทร์สม สายเครีอคำ คุณยายอายุ ๖๗ ปีผูกคอตายในห้องน้ำสาเหตุเป็นโรคหอบ หืด และสูดควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือทราบเลยผูกคอตาย กรณีนี้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเองจะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไรซึ่งนอกเหนือจากนางจันทร์สมแล้วประชาชนในพื้นที่ยังมีทั้งไม่สบาย เสียชีวิต และอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งปอดร้ายแรงได้ด้วยซึ่งจะมีมาตรการระยะยาวอย่างไร

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบว่าเรื่องหมอกควันว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากโดยได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาดูแลตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว สำหรับเรื่องอนามัยผู้ได้รับหมอกควันนั้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแจกผ้าปิดจมูกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และสั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามอีกทางหนึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและจัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหา แต่มีการขอว่าอย่าเพิ่งรีบประกาศเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท่องเที่ยว และปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่หมอกควันยังมีผลมาจากประเทศพม่า และประเทศใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานประเทศเพื่อนบ้านแล้วในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ๑๖๖๙ เพื่อบรรเทาปัญหาต่อไป

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบเพิ่มเติมว่าที่คุณธนิตพลถามว่าตั้งแต่เกิดปัญหาหมอกควันท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปภาคเหนือดูแลปัญหาหรือไม่ประเด็นนี้ขอเรียนว่าท่านได้มอบหมายให้กระผมซึ่งรับผิดชอบโดยตรงดูแลอย่างเข้มงวดและมีมาตรการในการเตรียมพร้อมเรื่องการเกิดปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้ว

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ถามโดยนายฮอซาลี มาห์หมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสตูลว่าตามที่คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และส่วนราชการที่รับผิดชอบที่ดินแปลงทุ่งยาวสาธารณประโยชน์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ส่งผลให้เกิดปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร้องเรียนมาร่วมประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ โดยผลการพิจารณาพบว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งยาวสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่ที่ ๘ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตั้งแต่ปีพ.ศ ๒๔๗๕ ตามประกาศฉบับที่ ๕๕ / ๒๔๗๕ ซึ่งมีการหวงห้ามที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายไว้ก่อนใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ ๒๔๗๕ จึงเห็นควรให้กันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าเขาขุนทรัพย์ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิกถอนที่ดินดังกล่าวออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป จึงอยากทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และหากมีการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใด

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่าปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งตนจะได้ลงไปดูพื้นที่เองและร่วมแก้ไขปัญหากับพี่น้องจังหวัดสตูลร่วมกัน

นายฮอซาลี มาห์หมัด ถามว่ากรอบเวลาจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่าจะเร่งดำเนินการไปดูแลให้เร็วที่สุดเนื่องจากให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะพยายามให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมของชาติ
ถามโดยนางบุศรินธัญ วรพัฒนานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย
โดยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทู้ถามนี้รัฐมนตรีติดภารกิจและ
ได้แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในพื้นที่จังหวัด
พิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกในส่วนของพื้นที่บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร และในพื้นที่บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่ามีความคืบหน้าของโครงการอย่างไรเนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ได้ประสบกับปัญหาจากภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่า
โครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตรนั้นขณะนี้ได้มีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นประตูลูก
ระบายน้ำความกว้าง ๑๐ เมตร ความสูง ๙ เมตรมีทั้งหมด ๔ ช่องประตูซึ่ง
สามารถที่จะระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
นอกจากนี้ก็จะมีการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำยมอีกประมาณ ๖๙ กิโลเมตรซึ่งก็จะ
ทำให้สามารถเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำได้อีกประมาณ ๓.๗ ล้านลูกบาศก์
เมตรและจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ซึ่งมีสถานีสูบน้ำอยู่แล้วประมาณ ๑,๒๐๐๐
ไร่ รวมทั้งสามารถขยายพื้นที่ใหม่อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ด้วย นอกจากนี้โดย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำหรับการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำที่ทำเหมื่อนมีรัฐบาลเห็นความจำเป็นจึงได้จัดสรรงบประมาณที่จะ
ดำเนินการส่วนนี้เอาไว้ในพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
วางระบบการบริหารจัดการน้ำและการสร้างอนาคตของประเทศตามที่รัฐสภาได้
อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ไปแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ก็จะบรรจุเอาไว้ในพระราช
กำหนดฉบับนี้ด้วย สำหรับโครงการในพื้นที่บ้านท่านางงาม อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลกนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการก่อสร้าง ซึ่งลักษณะของ
ประตูระบายก็คล้าย ๆ กับประตูระบายน้ำที่บ้านท่าแหซึ่งมีความกว้างประมาณ
๑๐ เมตรสูง ๘ เมตรจำนวน ๔ ช่องประตูเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถระบายน้ำได้

ประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โครงการนี้หลังจากที่กระทรวง ฯ
ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาเรียบร้อยแล้ว จะมีการดำเนินการล่าช้า
กว่าโครงการเดิมเล็กน้อยซึ่ง อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็
จะได้เร่งรัดสำรวจและออกแบบในการก่อสร้างต่อไป

นายฮอซาลี มาห์เรียม ฝากเรื่องการเยียวยาเกษตรกรในเรื่องของพื้นที่การเกษตร
ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมารวมทั้งการเยียวยาพิเศษต่าง ๆ
ทั้งหมดซึ่งทราบว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการ
จ่ายเงินให้กับเกษตรกรก่อน นอกจากนี้ในกรณีที่เกษตรกรเดิมให้มีการจ่าย
เยียวยาเฉพาะการเก็บเกี่ยวข้าวเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้
คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมให้ถึงก่อนเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
เฉพาะส่วนที่ยังตกค้างส่วนหนึ่ง จึงฝากรัฐบาลดูแลอย่างเร่งด่วนด้วย

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเลื่อนระเบียบวาระการประชุมใน
การตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ๓
คณะ คือ

- แต่งตั้งนางสาวสุวนีย์ เหลืองวิจิตร และนายจिरายู ห่วงทรัพย์ เป็น
กรรมการสามัญในคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายสัญญาชัย วงศ์สุนทรและนาย
ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ลาออกจากตำแหน่ง
 - ตั้งนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นคณะกรรมการกิจการชายแดนไทย
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่งเนื่องจากนายสรพงศ์ เทียนทองลาออก
จากตำแหน่ง
 - ตั้งนางปิยะดา มุ่งเจริญพร เป็นกรรมการสามัญในคณะกรรมการการ
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง
เนื่องจากนายจिरายู ห่วงทรัพย์ ลาออกจากตำแหน่ง
- ต่อจากนั้นที่ประชุม ฯได้รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

พ.ศ ๒๕๕๒ ประจำปี ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยรายงานฉบับนี้มีสมาชิกฯ พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านให้ข้อสังเกตต่อรายงานอย่างกว้างขวางได้เวลาพอสมควร นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรัฐบาลและรัฐบาลจะได้นำข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์เพื่อการดำเนินงานด้านการเงิน การคลังที่มีประสิทธิผลของรัฐบาลต่อไป

ด้านนายสุวิชัย โรจนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตอบกรณีกู้เงินที่สัดส่วนต่ำตามรายงานนั้นเนื่องจากการกู้จะกระทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด ส่วนประเด็นความถูกต้องโปร่งใสของการดำเนินงานซึ่งสมาชิกหลายท่านแสดงความเป็นห่วงนั้นส่วนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัดแล้ว

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่วุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ สมัยสามัญนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๒๑ นาฬิกา